



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, thainews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ที่เริ่มคลี่คลายของประเทศไทย น่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทำให้คนอยากมาเที่ยวประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศติดต่อกันกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ที่พบก็มาจากต่างประเทศซึ่งเราดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จากนี้อาจเริ่มให้มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นในประเทศไทย แต่ต้องไม่คลุกคลีคนกลุ่มเสี่ยง คงวิถีชีวิตใหม่ สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, สยามโพสต์)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. แนะนำออกกำลังกายเป็นการสร้างวัคซีนธรรมชาติ ให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันทุกโรคชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการก้าวทำใจ ซีซั่น 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นจนท.สร. ขยายไปสู่บุคลากรภาครัฐ เอกชน ชมรมออกกำลังกาย และประชาชน ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโควิด 19 เพิ่มประเภทกีฬา อาทิ วิ่ง ปั่นจักรยาน แอโรบิคแดนซ์ โยคะ คีตะมวยไทย เวทเทรนนิ่ง เป็นต้น สามารถออกกำลังกายที่บ้าน เก็บสะสมคะแนน ตั้งเป้าหมาย 1.4 ล้านคน เปิดตัวโครงการและรับสมัครทาง @THNVR ตั้งแต่ 15 มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสดศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, js100, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนแบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 ซึ่งเข้าสู่ระยะการผ่อนปรนในเฟส 3 ช่วงวันที่ 1- 6 มิ.ย. 63 จำนวน 1,287 ตัวอย่าง เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ พบว่า เมื่อมีอาการไข้หรือไอ เจ็บคอ มีการสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 93.1 โดยย้ำว่าการสวมหน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันโรคไม่ให้แพร่ไปสู่ผู้อื่น และเมื่อไม่มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ พบว่า มีสวมอยู่ร้อยละ 66.8 ขอย้ำว่า มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยยังต้องคงไว้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าใครติดเชื้อหรือไม่ 17 วันแล้วที่ไม่พบการติดเชื้อในประเทศ แต่ยังคงต้องตั้งการ์ดต่อไป จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยติดกันเป็นเวลา 28 วัน

สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง 5

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยแนวทางดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ต้องคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพลักษณะอาคารสถานที่ ทำความสะอาดเน้นจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันในห้องส้วม จัดภาชนะรองรับมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ และญาติ ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว แยกสำหรับ แยกของใช้ส่วนตัว สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือก่อนสัมผัสผู้สูงอายุติดเตียง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย สิ่งของและของเหลวที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุควรนำไปกำจัดทันที สำหรับญาติที่ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นทำความสะอาดเตียงนอน เครื่องใช้ราวจับ ภายอุปกรณ์ ที่นอนลม อุปกรณ์ช่วยเดิน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ควรจัดเตรียมยาให้เพียงพอ หมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หากมีการติดเชื้อแต่อาการอาจไม่ชัดเจน ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาการใช้ตัวอย่างน้ำลาย และการรวมตัวอย่าง ตรวจสำหรับคัดกรองโรคโควิด 19 โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยง อาทิ แรงงาน พนักงานโรงงาน คนขับรถสาธารณะ ฯลฯ เผยผลการเก็บตัวอย่างตรวจที่ผ่านมา 11,236 ตัวอย่าง พบผลบวก 1 ตัวอย่าง ตั้งเป้า 100,000 ตัวอย่าง ทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-น.ส.อรุณา จันทรศิริ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เปิดเผย ผลสำรวจข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโควิด 19 บนโซเชียลมีเดีย พบการรู้เท่าทันของประชาชนยังอยู่ในระดับสูง สามารถแยกจริง/เท็จได้ถูกต้องและไม่แชร์ต่อ

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport , innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, kaohoon) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 11 มิ.ย. 63 ไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,125 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงอยู่ที่ 58 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 6 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 2,987 ราย และยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 80 ราย สำหรับผู้ป่วยสะสม 3,125 ราย พบในกทม. และนนทบุรี 1,746 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 429 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 744 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ

ประเด็นข่าว

39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี สำหรับอาชีพที่พบผู้ป่วย 2 สัปดาห์ล่าสุด 4 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับ 1 เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 2. พนักงานนวด/สปา 3.รับจ้างทั่วไป/ฟรีแลนซ์ และ 4. พนักงานบริษัท/โรงงาน ส่วนผู้ป่วยจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงใน 2 สัปดาห์ล่าสุด มาจากต่างประเทศ 100% พบมาจากประเทศคูเวตมากที่สุด 28 ราย ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 10 ราย ซาอุดีอาระเบีย 7 ราย อินเดียและปากีสถาน ประเทศละ 3 ราย กรณีที่ประชาชนใส่เฟซชิลด์อย่างเดียวโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ขอเตือนว่าการใส่เฟซชิลด์อย่างเดียวจะปิดบังเฉพาะบริเวณตาเท่านั้น ถ้าไอหรือจามเชื้อโรครยังสามารถแพร่กระจายได้ แต่ถ้าหากเราสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าจะช่วยป้องกันกระจายของเชื้อโรคได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ร้านค้า/ผู้ประกอบการ เนื่องจากบางกิจการ/ร้านค้ามีเจ้าของคนเดียวกัน แต่ร้านค้าย่อยมากกว่า 1 แห่งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ให้สามารถลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์หลักเพื่อขอรับ QR Code ของกิจการ จากนั้นสามารถเข้าไปสร้าง QR Code หน่วยย่อยให้กับร้านค้าในเครือข่ายได้

ประเด็นผลกระทบ

1.การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. วันนี้ (12 มิ.ย.) จะหารือกันเรื่องทราเวล บับเบิล (Travel Bubble) หรือการจับคู่ประเทศที่สามารถบริหารสถานการณ์โควิด 19 ได้ดีเพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกัน เบื้องต้น น่าจะเป็นประเทศจีน ส่วนประเทศอื่นๆ ล่าสุดได้พูดคุยกับทางสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเกี่ยวกับดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ เตรียมหารือกับ ศบค. เกี่ยวกับประเด็นตั้งจุดตรวจภายในสนามบินของไทยเพื่อตรวจหาโรคโควิด 19 จากกลุ่มนักเดินทางชาวต่างชาติซ้ำอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเสริมว่า วันนี้จะนำเรื่องทราเวลบับเบิลหารือในที่ประชุม ศบค. เนื่องจากประเทศไทยเตรียมเปิดน่านฟ้าในวันที่ 1 ก.ค. นี้ เพื่อให้สายการบินทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศได้ โดยทางกระทรวงคมนาคมได้ยืนยันว่าจะปิดน่านฟ้าถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ คงไม่มีการต่ออายุคำสั่งดังกล่าวออกไปอีก นอกจากนี้ยังมีเรื่องการประกาศปลดล็อกการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างเป็นทางการ ตามแนวทางการพิจารณาคลายล็อกเฟส 4

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-หลังจาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการหารือถึงฉบับร่างผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ในการประชุม ศบค. วันนี้ (12 มิ.ย.) หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็จะเริ่มผ่อนคลายเป็นวันที่ 15 มิ.ย. ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการหลัก โดยเฉพาะสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยในที่ประชุมได้พิจารณากิจการ/กิจกรรม ที่จะผ่อนคลายเป็นลำดับขั้นกฎหมาย คือ กลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูง คือ 1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ คือ โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาสามารถเปิดได้ 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ภัตตาคาร โรงแรม สวนอาหาร ร้านอาหาร ขายได้ นั่งดื่มได้ แต่ไม่อนุญาตผับ-บาร์ 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thainews)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีที่มีการผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตได้ ส่วนตัวยังกังวล เพราะเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เสียง ตะโกน กรีด ซึ่งทางทีมงานก็อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม แต่ที่แนะนำเป็นหลัก 4 เรื่อง คือ การรักษา ระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย การปรับปรุงระบบระบายอากาศ และวิธีการจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2. พ.ร.ก.เงินกู้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายสนับสนุนญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาท ว่า ขอเสนอให้คณะกรรมการวิสามัญที่จัดตั้งขึ้น เข้าไปตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1.งบประมาณที่ใช้ในการเยียวยา 555,000 ล้านบาท ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 จำนวนทั้งหมด 48 ล้านคน ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่า จำนวน 48 ล้านคนนี้ มีตัวตนที่แท้จริงหรือไม่

2.งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงินกู้ 4 แสนล้านบาท มีการนำโครงการเก่ามาปิดฝุ่น เปลี่ยนชื่อโครงการเดิมคำว่าโควิดเข้าไป ทำให้โครงการเกิดขึ้นรวดเร็ว จึงขอชี้เป้าโครงการที่สุ่มเสี่ยงกับการทุจริต ควรเข้าไปตรวจสอบ เช่น โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) โครงการชุดลอกคลอง โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โครงการทำซุ้มเข้าเมือง หรือป้ายโฆษณาแนะนำแหล่งท่องเที่ยว โครงการปรับภูมิทัศน์ โครงการที่ใช้งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท ฯลฯ

3.การวางโครงการพื้นฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4 แสนล้านบาท ต้องให้คณะกรรมการวิสามัญเข้าไปตรวจสอบเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่อุปถ. ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการเสนอเข้ามาถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหรือไม่ ส่วนงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดอุดหนุนให้กับ รพ.สต. แห่งละ 3 แสนบาท ค่าป่วยการของ อสม. คนละ 500 บาทต่อเดือน และสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือให้กับ อสม. หรือไม่

ขอเสนอให้คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ คัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากทุกภาคส่วน เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง ตัวแทนองค์กรด้านคอร์รัปชัน และตัวแทนสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ด้วย รวมถึงการตั้งอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ติดตามตรวจสอบเฉพาะด้าน และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระอีกด้วย

3.การผ่อนปรนมาตรการ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุม ศบค. ชุดเล็ก ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะผ่อนคลายเป็นเกือบทั้งหมดหรือจะมีการผ่อนปรนมาตรการสำหรับกิจการหรือกิจกรรม ในระยะ 4 ประมาณ 95% โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงให้มีการผ่อนคลายเป็นได้มากที่สุดแต่ด้วยความระมัดระวัง ส่วนจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวหรือไม่นั้น ขอให้รอฟังข่าวดีในวันที่ 12 มิ.ย. โดยตนจะรายงานผลการประชุม ศบค.ชุดเล็ก ให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย รับทราบด้วย

4.โควิด 19 ทำขยะล้นประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ

-พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย ได้ร่วมกับ บ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ "กินอยู่ปลอดภัย" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร การปนเปื้อนในอาหาร และใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ใช่โฟม ถู หรือกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่อาจเสี่ยงให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อลดปริมาณขยะหลังพบช่วงโควิด 19 มีขยะเพิ่ม 6,300 ตันต่อวัน โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ที่ต้องคุมเข้มด้านความสะอาด ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน 360 องศา, สำนักข่าวอินโฟเเนนซ์, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นสุดสัปดาห์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิค, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, Thebangkokinsight, MCOT, Thaipbs, workpointtoday, tnnthailand, thaiquote, xinhuathai, sanook)

-นายทีโดรส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวถึง เรื่องผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่แสดงอาการป่วยแต่สามารถแพร่เชื้อได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ย้ำว่าการค้นหาผู้ติดเชื้อ การแยกตัวออกจากคนอื่นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาด

-**สิงคโปร์** ไฟเขียวให้ขาด้านไวรัส "เรมเดซิเวียร์" สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง ออกซิเจนในเลือดต่ำ ต้องการการรักษาด้วยออกซิเจน หรือการช่วยหายใจ

-**สหรัฐอเมริกา** มีการประท้วงในกรุงลอนดอน แมนเชสเตอร์ คาร์ดิฟฟ์ เลสเตอร์ และเซฟฟิลด์ เรื่องการเหยียดเชื้อชาติ ขณะที่ทางการเตือนว่าการชุมนุมประท้วง ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาด

-**จีน** ประกาศค้นคว้าวัคซีน COVID-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก หลังการวิจัยและการทดลองทางคลินิกประสบความสำเร็จพร้อมใช้งาน

-**บราซิล** ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังหลายเดือนเกี่ยวกับสถิติการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 หายไปจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยสถิติเฉพาะในรอบ 24 ชม.ล่าสุด ไม่มีการรายงานสถิติสะสม และไม่มีการให้สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ด้านประธานาธิบดี ชูถอนตัวจาก WHO โดยกล่าวหาว่าองค์กรแห่งนี้ เอนเอียงด้านอุดมการณ์

-**อินเดีย** พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่ม 206 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,983 ราย ซึ่งนับเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สูงที่สุด ผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 256,611 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 7,135 ราย

-**นิวซีแลนด์** ประกาศชกชณะเหนือโควิด 19 ยกเลิกวันระยะห่างทางสังคม เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

-**อังกฤษ** รัฐบาลสหราชอาณาจักรเริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัวเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด 19 จากต่างประเทศ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์อย่างหนักของบรรดาสายการบิน

-**กัมพูชา** รัฐบาลตัดสินใจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากชาวต่างชาติสำหรับการทดสอบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในห้องปฏิบัติการ การกักตัวเพื่อสังเกตโรคและบริการรักษาในประเทศ

-**ลาว** ไร้ผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 2 เดือนติด ย้ำประชาชนการตอยาค

-**รัสเซีย** ยอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 502,436 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ใน 2 เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ กรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

-**อินโดนีเซีย** ตำรวจรวบโจรขโมยศพผู้ป่วยโควิด 19 ออกจากโรงพยาบาล เตรียมส่งศาลดำเนินคดี โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

-**อาร์เจนตินา** สถานการณ์น่าเป็นห่วง จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,141 คน ภายในวันเดียวเป็นครั้งแรก และมีผู้เสียชีวิต 735 คน

-**ลาตินอเมริกา** ทำสถิติใหม่อีกครั้ง หลังยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทะลุ 70,000 รายแล้ว บราซิลมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือเกือบ 40,000 ราย หรือคิดเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตในลาตินอเมริกา ทั้งหมด ขณะที่เม็กซิโกยอดผู้เสียชีวิตใกล้แตะ 15,000 ราย ส่วนเปรู มีผู้เสียชีวิตเกือบ 6,000 ราย

-**ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทั่วโลกสะสมอยู่ที่** 7,000,815 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 402,575 ราย รักษาหายรวม 3,422,299 ราย สำหรับ 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 1,988,545 ราย เสียชีวิต 112,096 ราย บราซิล 676,494 ราย เสียชีวิต 36,044 ราย รัสเซีย 467,673 ราย เสียชีวิต 5,859 ราย สเปน 288,390 ราย เสียชีวิต 27,135 ราย และอังกฤษ 284,868 ราย เสียชีวิต 40,465 ราย

โครงการรับยาใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมบริหารจัดการคลังยาโดยร้าน

ประเด็นข่าว

ยา โดย รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ภายใต้ "โครงการรับยาใกล้บ้าน" กล่าวว่า ขณะนี้มี รพ. เข้าร่วมจำนวน 130 แห่ง ร้านยา (ขย.1) 1,033 แห่ง ผู้ป่วยร่วมโครงการ 14,391 คน และจำนวนการรับยาที่ร้านยา 19,581 ครั้ง ส่วนรูปแบบการกระจายยาไปที่ร้านยา ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.77 เป็นรูปแบบที่ 1 คือ หน่วยบริการจัดยาผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและส่งให้ร้านยา และมีบางส่วนที่ดำเนินการในรูปแบบที่ 2 คือ หน่วยบริการสำรองยาไว้ที่ร้านยา และให้ร้านยาจัดยา อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 รูปแบบ โรงพยาบาลยังต้องบริหารจัดการยา ยังไม่สามารถลดภาระงาน ดสสข. จึงผลักดันให้เกิดการนำร่องโครงการกระจายยาไปร้านยาในรูปแบบที่ 3 คือ ให้ร้านยาจัดการด้านยาผ่านหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหา (องค์การเภสัชกรรม/ร้านยาขายส่งระดับเขต) และในปี 2563 นี้ ตั้งเป้าหมายรื้อโรงพยาบาล 6 แห่ง เพื่อดูผลการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา

นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า กล่าวว่า รพ.พระจอมเกล้ามีความยินดีและมีความพร้อมร่วมมือในการนำร่องโครงการรับยาใกล้บ้าน รูปแบบที่ 3 เพราะจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการระบบบริการดูแลผู้ป่วย ไม่แต่เฉพาะในส่วนของโรงพยาบาล แต่ในอนาคตต้องขยายสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ได้

รางวัล World No Tobacco Day Awards 2020

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ไขปัญหาผู้บริโภค

-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก มอบรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 ให้กับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จากภารกิจปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง

หลักประกันสุขภาพคนพิการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-เสนอข่าว สปสข. จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปี 2563 "หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New normal" ผ่านทาง facebook live วิทยากรนำโดย นพ.สำเริง แหยมกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. นายวีระชัย ก้อนมณี ผอ.สนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสข. นายมณฑิเตอร์ บุญตันสมาชิกวุฒิสภา และนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัด อบจ.สระบุรี ร่วมอภิปราย โดยมีผู้พิการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากร่วมชมการประชุมและแสดงความคิดเห็น

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นภารกิจตามกฎหมายที่ สปสข. ดำเนินการทุกปี ในปีนี้ได้จัดรับฟังความคิดเห็นออนไลน์กับกลุ่มคนพิการเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลทั่วประเทศได้เสนอแนวคิด ปัญหา ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในวิถีใหม่หลังการระบาดของโควิด 19 อันจะนำไปสู่การพัฒนาบริการให้เหมาะสมกับคนพิการมากขึ้น

นพ.สำเริง แหยมกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า ในส่วนของ สธ. มีแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการปี 2560-2564 มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1. พัฒนาระบบบริการให้คนพิการเข้าถึง 2.ส่งเสริมคนพิการเข้าใจสิทธิประโยชน์ 3.พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสารคนพิการในหน่วยบริการ 4.พัฒนาวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพคนพิการ และ 5.ส่งเสริมให้หน่วยบริการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลคนพิการ ดังนั้น สปสข. ในฐานะเป็นผู้ถืองบประมาณก็ต้องสนับสนุนเงินไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือ ต้องสนับสนุนพัฒนาระบบบริการสร้างการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ดูแลประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการของคนพิการ

รพ.แจ่งกระตี่สาวแอบอ้างเป็นพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, ข่าวสด, One31)

-จากกรณีสาวแต่งกายชุดพยาบาลและอ้างตัวว่าเป็นพยาบาลรพ.พระนั่งเกล้า นพ.มณฑิเตอร์ เฟิงสมบัติ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า กล่าวว่า ฝ่ายบุคลากรของโรงพยาบาลและฝ่ายนิติกรได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ไม่พบว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นบุคลากรของรพ. ได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้น ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิจารณาอีกทีว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายในข้อใดบ้าง การดำเนินการรับเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นบุคลากรของรพ.พระนั่งเกล้า จะมีขั้นตอน ประกาศรับสมัคร สอบ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล การจบการศึกษาจากสถาบันไหน มีประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพ และมีการส่งหนังสือไปตรวจสอบตามสถาบันเพื่อความถูกต้อง

วัดปลอดบุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด)

-นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรค มอบป้ายเครื่องหมายวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้แก่รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ติดแสดงเป็นเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ณ วัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถาน ประชาชน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่วัดหรือศาสนสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

กินเนื้อแดงและอาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, ข่าวสด เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐออนไลน์,)

-นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เนื้อสัตว์แปรรูปจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 คือ สามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับบุหรี่ แอลกอฮอล์ แร่ใยหิน สารหนู เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื้อสัตว์แปรรูปก็ไม่ได้มีอันตรายมากเท่าสารเหล่านี้ สามารถรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปได้ แต่ให้จำกัดปริมาณ และเนื้อแดงเช่นเดียวกัน เพราะเนื้อแดงมีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารต่างๆ อาทิ โปรตีน สังกะสี เหล็ก และวิตามินบี 12 ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เกิน 500 กรัมต่อสัปดาห์ และรับประทานโปรตีนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม

ประเด็นข่าว

โรคและภัยสุขภาพหน้าฝน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ขอให้ประชาชนปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยสามารถปรับใช้ได้กับการรับมือโรคและภัยสุขภาพต่างๆที่มากับฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรือไอจามรดกัน ป้องกันโดยมาตรการหลักตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal คือ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในสถานที่แออัด ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ล้างมือ บ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

กิจกรรมปั่นในบ้านต้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ข่าวสด คอลัมน์ กีฬารอบวัน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เชียงใหม่นิวส์)

-กระทรวงสาธารณสุข ดึงกิจกรรม ปั่นในบ้าน ต้านโควิด เข้าร่วมโครงการ ก้าวทำใจ ซีซั่น 2 ต้านภัยโควิด 19 ขณะที่การแข่งขันปั่นในบ้าน ต้านโควิด ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. ผู้ชมทางบ้านผ่านชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก Thaicycling Association มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล เสื้อนักปั่นที่มาชีพพร้อมลายเซ็น สราวุฒิ สิทธิณชัย และเสื่อยืด ปั่นในบ้าน ต้าน โควิด ขณะที่ พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคม เผยมียอดผู้ชมเกือบ 6 แสนวิว เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการปั่นจักรยานในรูปแบบ New Normal

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

